

ภาวะตลาดเงินบาท : เปิด 33.53/55 แนวโน้มแกว่งแคบ ธุรกิจเริ่มเบาบาง จับตาสถานการณ์โควิดในปท.

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ธ.ค. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ อยู่ที่ระดับ 33.53/55 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่า

เล็กน้อยจากเห็นวนานที่ปิดตลาดที่ระดับ 33.57 บาท/ดอลลาร์

วันนี้คาดว่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ เนื่องจากธุรกรรมต่างๆ น่าจะเบาบางในช่วงท้ายปี ประกอบกับ ตลาดยังจับตามาตรการที่ภาครัฐจะนำออกมาใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว

"วันนี้บาทคงเคลื่อนไหวแคบๆ ต่างชาติก็ไม่ค่อยมี event อะไร ตอนนี้ ตลาดคงติดตามมาตรการป้องกันโควิดในประเทศ" นักบริหารเงิน ระบุ

นักบริหารเงิน คาดว่า วันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 33.45 - 33.65 บาท/ดอลลาร์

THAI BAHT FIX 3M (27 ธ.ค.) อยู่ที่ระดับ 0.24108% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.34103%

SPOT ล่าสุด อยู่ที่ระดับ 33.55500 บาท/ดอลลาร์

*** ปัจจัยสำคัญ**

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 114.85/86 เยน/ดอลลาร์ จากเห็นวนานที่ระดับ 114.67 เยน/ดอลลาร์

- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.1320/24 ดอลลาร์/ยูโร จากเห็นวนานที่ระดับ 1.1307 ดอลลาร์/ยูโร

- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 33.509 บาท/ดอลลาร์

- ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 65 รวม 4 วัน ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.64-3 ม.ค.65 ททท.ประเมินว่า บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศน่าจะแผ่วลงกว่าช่วงวันหยุดก่อนหน้า เนื่องจากความกังวลต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน และภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงชะลอตัวต่อเนื่อง ประชาชนยังระมัดระวังการใช้จ่าย ในกรณีที่สถานการณ์ยังไม่ทวีความรุนแรงและไม่แพร่กระจายอย่างกว้างขวางหลายพื้นที่ที่สามารถจัดงานเทศกาลปีใหม่แทนที่ดาวนี้ได้ทำให้การเดินทางในช่วงเทศกาลนี้อยู่ที่ 2.63 ล้านคน-ครั้ง และมีรายได้ทางการท่องเที่ยว 8,040 ล้านบาท โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 48%

- เอกชนลุ้น 4 ม.ค.65 รัฐบาลดีลอีกระงับลงทะเบียนเข้าไทย Test & Go และ Sandbox "พิพัฒน์" เล็งเสนอเปิดพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ 28 จังหวัด หากโควิด-19 เปลี่ยน จนต้องเลื่อนลงทะเบียน ททท.เผยผลสำรวจ "โอมิครอน" ทูบมุดเที่ยว-กำลังซื้อปีใหม่แผ่ว "อาคม" มั่นใจกระทบเศรษฐกิจไทยไม่มาก

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- รวบรวม เปิดเผยว่า ปี 65 กระทรวงการคลังจะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งการลงทุนภาครัฐ เอกชน และการใช้จ่ายในประเทศ เพื่อให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยปี 65 จะค่อย ๆ ฟื้นตัว และขยายตัวได้ 3-4% ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะเข้ามาไทยจะปรับใหม่หรือไม่ หลังการระบาดของโอไมครอน ขณะนี้ยังไม่ได้ประเมิน ต้องรอดูสถานการณ์อีกครั้ง ดยต้องฟังข้อมูลและมาตรการต่าง ๆ จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) อย่างใกล้ชิด "เมื่อยังมีภาระบอดอยู่ กระทรวงต้องหามาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ สนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างงาน เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ"
- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา นิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (27 ธ.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน รวมทั้งข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์นี้
- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (27 ธ.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากการที่นักลงทุนเทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง อันเนื่องมาจากรายงานยอดค้าปลีกช่วงเทศกาลที่สดใสในสหรัฐ และจากการที่นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา
- นักลงทุนจับตาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโอไมครอนอย่างใกล้ชิด โดยล่าสุดประธานาธิบดีโจ ไบเดนพร้อมกับคณะทำงานด้านการควบคุมโรคโควิด-19 ของทำเนียบขาว ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้ว่าการรัฐของสหรัฐ เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน
- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่มีกำหนดเปิดเผยในสัปดาห์นี้ ซึ่งได้แก่ ราคาบ้านเดือนต.ค.จากเอสแอนด์พี/เคส-ซิลเลอร์, ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) เดือนพ.ย. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้